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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 
สมัยสามัญประจำปี สมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖5 

วันจันทรท์ี่ 14 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5  เวลา  ๑0.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมอาภากร สำนักงานเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 

 
ผู้มาประชุม 
๑. นายสมควร  เทวชู   ตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 
๒. นายประสิทธิ์  เหลืองเพชรงาม   ตำแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 
3. นายณพล  เอื้องเรืองโรจน์   ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 
4. นายธรรมรัตน์  แซ่ลิ้ง   ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 
5. นายปรีดา  พนาสุวรรณรัตน์  ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต  
6. นายคุณาวุฒิ  ถนัดกสิกิจ   ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต  
7. นายพลสิทธิ์  ปัตเมฆ   ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 
8. นายฉัตรชัย  ลิ้มสุนันท์   ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 
9. นายเกรียงศักดิ์  แซ่อ้ือ   ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 
10.นายสุริยะ  แซ่ลิ้ง   ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 
11.นายประเสริฐ  ชาติธรรมกุล  ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต  
12.นายมงคล  เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์  ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 
๑3.นายปานนท์  วงศ์ทิพย์พันธ์  ตำแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายวีระชัย  เตือนวีระเดช   ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต 
2. นายจำพร  ไพโรจน์กิจตระกูล  ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต 
3. นายสมศักดิ์  ศุทธิวิโรจน์   ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต  
4. นายชัยพร  พันธุ์เมธาฤทธิ์   ตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต 
5. นายสิทธิเดช  เหลืองเพชรงาม  ตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต 
6. นางจิราภรณ์  ชุมจินดา   ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
7. นางจีรวรรณ  แจกสินธุ์   ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง 
8. นายอุกฤษ  มอดตะค ุ   ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา  

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 
9. นายวิรัตน์  เชื้อชั่ง   ตำแหน่งสัตวแพทย์ชำนาญงาน 

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 
10.นางสาวขวัญฤทัย  เหล่ามูล  ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก 
11.นางสาวกุลยา  สุวรรณนิกขะ  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
12.นางดวงพร  เพชรพิรณุ   ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
13.นางสาวจันทร์ทรา  ฐานธานี  ตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
14.นางสาววีกมล  แง้เจริญกุล  ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
15.นายคัมภีร์  รังคะกนก   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องเสียง 
 
                                  ................................................................................. 
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เริ่มประชุมเวลา ๑0.๐๐ น. 
เลขานุการสภาฯ   บัดนี้  ได้เวลาประชุมสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต สมัยสามัญประจำปี  

สมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖5 วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5  เมื่อสมาชิกฯ มาครบองค์
ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

ประธานสภาฯ  สวัสดีท่านนายกเทศมนตรีฯ  รองนายกเทศมนตรีฯ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ข้าราชการ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  การประชุมในวันนี้เป็น
การประชุมสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต  สมัยสามัญประจำปี  สมัยสามัญที่ 1/2565  
วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565  ณ ห้องประชุมอาภากร  สำนักงานเทศบาลตำบล  
มาบอำมฤต 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
1.1 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 7         

พ.ศ.2565 
ประกาศเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 

เร่ือง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 7 พ.ศ. 2565 
ของเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 

 ------------------------ 
 

 ด้วยเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 
พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ในคราวการ
ประชุมฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2565 นั้น 

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 22 และข้อ 24 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561    ประกอบกับหนังสือจังหวัดชุมพร ด่วนที่สุด ท่ี ชพ 
0023.3/ว 01138 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564  เรื่อง แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำ และเพิ่มเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ระลอกใหม่              
เทศบาลตำบลมาบอำมฤต จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7  พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับ
ใช้นบัตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 

 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ ณ วันที ่ 28  เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 
        
      วีระชัย เตือนวีระเดช 
           
              (นายวีระชัย  เตือนวีระเดช) 
                                                                นายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต 
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1.2 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 2         
พ.ศ.2565 

  ประกาศเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 
     เร่ือง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ิมเติม คร้ังที่ 2 พ.ศ. 2565 

 ของเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 

 ------------------------ 
 ด้วยเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 
2565 ของเทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ในคราวการ
ประชุมฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2565 นั้น 

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 22 และข้อ 24 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ประกอบกับหนังสือจังหวัดชุมพร ด่วนที่สุด ที่ ชพ 
0023.3/ว 01138 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564  เรื่อง แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำ และเพิ่มเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ระลอกใหม่              
เทศบาลตำบลมาบอำมฤต จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2  พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้
นับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 

 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ ณ วันท่ี  24  เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 
      
      วีระชัย  เตือนวีระเดช 
      
              (นายวีระชัย  เตือนวีระเดช) 
                                                                 นายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต 

1.3 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4     
พ.ศ.2565 

ประกาศเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 
เร่ือง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 4 พ.ศ. 2565 

ของเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 

 ------------------------ 
 ด้วยเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลมาบอำมฤต โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ใน
คราวการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2565  เมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2565 นั้น 

 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 22/1 และข้อ 24 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ประกอบกับหนังสือจังหวัดชุมพร ด่วนที่สุด ที่ ชพ 
0023.3/ว 01138 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564  เรื่อง แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำ และเพิ่มเติมแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ระลอกใหม่              
เทศบาลตำบลมาบอำมฤต จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ ให้มีผล
บังคับใช้นับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 

 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ ณ วันท่ี  28  เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 
 
                       วรีะชัย เตือนวีระเดช      
              (นายวีระชัย  เตือนวีระเดช) 
                                                                  นายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต 
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1.4 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  
พ.ศ.2565 

ประกาศเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 
เร่ือง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 2 พ.ศ. 2565 

ของเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 
 ------------------------ 

 ด้วยเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น                          (พ.ศ.2566-
2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ในคราวการ
ประชุมฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2565 นั้น 

 
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 22/1 และข้อ 24 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย           การจัดทำ

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561                  ประกอบกับหนังสือ
จังหวัดชุมพร ด่วนท่ีสุด ที่ ชพ 0023.3/ว 01138 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2564  เรื่อง แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการ
จัดทำ และเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID–19) ระลอกใหม่  เทศบาลตำบลมาบอำมฤต จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งท่ี 2  พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 
 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
    ประกาศ ณ วันท่ี  28  เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 

       วีระชัย เตือนวีระเดช    
                         (นายวีระชัย  เตือนวีระเดช) 

                                  นายกเทศมนตรตีำบลมาบอำมฤต 
 
1.5 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565  

ประกาศเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 
เร่ือง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข คร้ังที่ 2 พ.ศ. 2565 

ของเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 
 ------------------------ 

 ด้วยเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ได้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 
2565 และได้รับความเห็นชอบจากนายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต เมื่อวันที่  28 มกราคม 2565 เรียบร้อยแล้ว โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 21 
การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิด
ประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ 
และจังหวัดทราบด้วย  

 
อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 ข้อ 24 จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้
นับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป  
 
 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
    ประกาศ ณ วันท่ี  28  เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 
     
      วีระชัย เตือนวีระเดช 
            (นายวีระชัย  เตือนวีระเดช) 
                                                                นายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชมุ 
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต สมัยประชุมสามัญประจำปี    
สมัยสามัญที ่4/๒๕๖4 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖4 ท่านใดมีข้อเพ่ิมเติมหรือ
แก้ไขไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอให้ยกมือลงมตริับรองรายงานการประชุมครับ 

มติที่ประชุม มติรับรองด้วยเสียงเอกฉันท์   
ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
    -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องที่คณะกรรมการทีส่ภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    -ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ 
 5.1 กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 และ

กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี
ถัดไป ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงปัจจุบัน ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 

เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายปานนท์  วงศ์ทิพย์พันธ์ เลขานุการการสภาฯ 
โดยปกติแล้วสมัยประชุมเรากำหนดไม่น้อยกว่า 4 สมัย ปกติสมัยประชุมสมัยสามัญที่ 1 
คือสมัยที่เราประชุมครั้งนี้ ซึ่งเราได้กำหนดในคราวของปีที่แล้ว ให้เป็นวันที่ 1 ก.พ.-2 มี.ค.
2565 มีกำหนด 30 วัน กรณีมีวาระเร่งด่วน ประธานสภาฯ หรือนายกเทศมนตรีฯ 
สามารถขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญต่อนายอำเภอได้นะครับ ซึ่งมีกำหนด 15 วัน ผมก็ได้
กำหนดตัวร่างมา ๔ สมัยให้ทุกท่านได้ดูดังนี้นะครับ  

  สมัยสามัญท่ี ๑ คือ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม ๒๕๖5 
  สมัยสามัญท่ี ๒ คือ 2 - ๓1 พฤษภาคม ๒๕๖5 
  สมัยสามัญท่ี ๓ คือ 1-30 สิงหาคม ๒๕๖5 
  สมัยสามัญที่ ๔ คือ 1-30 พฤศจกิายน ๒๕๖5  และ 
  วันเริ่มประชุมสมัยแรกของปี ๒๕๖6 คือ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม ๒๕๖6 
 นำเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ หรือหากจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร

ก็ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดมีข้อเสนอไหมครับ ขอเชิญ สท.ประสิทธิ์ฯ ครับ 
สท.ประสิทธิ์ฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายประสิทธิ์  เหลืองเพชรงาม สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

ผมเห็นว่าควรกำหนดสมัยประชุมตามร่างที่เสนอครับ 
ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ ถ้าไม่มีขอให้ยกมือลงมติเห็นชอบ

กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลฯ ครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยเสียงเอกฉันท ์  
ประธานสภาฯ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ สรุปกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญประจำปี ๒๕๖5 ครับ 
เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายปานนท์  วงศ์ทิพย์พันธ์  เลขานุการการสภาฯ 

สรุปการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖5 ดังนี้ 
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  สมัยสามัญท่ี ๑ คือ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม ๒๕๖5 
  สมัยสามัญท่ี ๒ คือ 2 - ๓1 พฤษภาคม ๒๕๖5 
  สมัยสามัญท่ี ๓ คือ 1-30 สิงหาคม ๒๕๖5 
  สมัยสามัญที่ ๔ คือ 1-30 พฤศจิกายน ๒๕๖5  และ 
  วันเริ่มประชุมสมัยแรกของปี ๒๕๖6 คือ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม ๒๕๖6 

5.2  การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63  หมวด ๔  ข้อ ๒๗    
“การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น”  ข้อ 29 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำ
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิน่” ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 

เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายปานนท์  วงศ์ทิพย์พันธ์  เลขานุการการสภาฯ  
ข้อ 5.2 เป็นการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ของสำนักปลัดเทศบาลนะครับ ขอเชิญหัวหน้า
สำนักปลัดเป็นผู้ชี้แจงนะครับ 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดครับ 
หัวหน้าสำนักปลัด  เรียนท่ านประธานสภาฯ ดิฉันนางจิ ราภรณ์   ชุมจินดา  หั วหน้ าสำนั ก

ปลัดเทศบาล 
 สำนักปลดั 

โอนลด   
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย

เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  งบประมาณอนุมัติ 650,000.- บาท  งบประมาณก่อนโอน  
322,260.- บาท  จำนวนที่ขอโอน 5,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
317,260.- บาท   
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

          แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
   ครภุัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  เพ่ือจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง ใช้ในภารกิจของสำนักปลัดเทศบาล   

จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 5,000.- บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) ขอนำเรียน 
ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติอนุมัติโอนต้ังจ่าย
รายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง ใช้ในภารกิจของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 
เครื่อง งบประมาณ 5,000 บาท ครับ 

มติที่ประชุม   อนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ 
ประธานสภาฯ   ต่อไปเป็นการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ของกองการศึกษานะครับ ขอเชิญท่าน

เลขานุการสภาฯ ครับ 
เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายปานนท์  วงศ์ทิพย์พันธ์  เลขานุการการสภาฯ  
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 กองการศึกษา 
โอนลด   

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น    
งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอ่ืน ๆ โครงการจัดงานเทิดพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศักดิ ์   งบประมาณ  24,590.-บาท 
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 -แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจัดซื้อโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาด 30 วัตต์           
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมาบอำมฤต) จำนวน 8 ชุด งบประมาณ 12,720.-
บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) 
 -แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร รายการดังนี้ 
  1.จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง แรงดันสูง ใช้กำลังมอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด ½ HP(350w) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมาบอำมฤต จำนวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 5,280.- บาท (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด) ตัวนี้ติดตั้งเพ่ือที่จะดูดน้ำจากบ่อ
น้ำตื้นขึ้นมาเก็บไว้บนถังน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง  
  2.จัดซื้อเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ แรงดันคงที่ กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 
250 วัตต์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมาบอำมฤต จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
6,590.-บาท  (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)  เป็นตัวจ่ ายน้ ำไปห้องน้ ำ ห้องครัว  
เนื่องจากว่าระบบประปายังเข้าไม่ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเรา 
     รวมงบประมาณ  24,590.-บาท 

ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติอนุมัติโอนตั้งจ่าย
รายการใหมข่องกองการศึกษา เพ่ือจัดซ้ือ 

1. โคมไฟฟ้าถนน LED ขนาด 30 วัตต์จำนวน 8 ชุด งบประมาณ 12,720.-
บาท 

2. เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง แรงดันสูง  ใช้กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด ½ 
HP(350w จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 5,280.- บาท 

3. เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ แรงดันคงที่ กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 250 วัตต์ 
จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 6,590.- บาท 

รวมงบประมาณ 24,590.-บาท 
มติที่ประชุม   อนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ 
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ประธานสภาฯ  กองช่าง 
   แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ  จัดซื้อโคมไฟถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า 250 วัตต์   
งบประมาณ อนุมัติ 180,000.-บาท   

แก้ไขเป็น แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อโคมไฟถนน LED ขนาดไม่เกิน 250 วัตต์  
งบประมาณ อนุมัติ 180,000.-บาท ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 

เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายปานนท์  วงศ์ทิพย์พันธ์  ในฐานะปลัดเทศบาลฯ 
ในเทศบาลบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เรากำหนดในคำชี้แจงเอาไว้คือ 
จัดซื้อโคมไฟถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า 250 วัตต์  เพราะฉะนั้นเวลาซื้อคุณต้องซื้อ 
250 วัตต์ ขึ้นไป แต่ในแผนงานที่เราคุยกันไว้ขนาดที่เราจะซื้อคือ 150 วัตต์ 200 วัตต์ 
จึงไม่สามารถจัดซื้อได ้จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น ขนาดไมเ่กิน 250 วัตต์ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติอนุมัติการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงของกองช่างครับ  

มติที่ประชุม   อนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ 
5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนแบบรูปเพื่อการก่อสร้างห้องน้ำภายนอก
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่      
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 

เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายปานนท์  วงศ์ทิพย์พันธ์  ในฐานะปลัดเทศบาลฯ  
เนื่องจากในช่วงที่มีการลงนามสัญญาก่อสร้างแบบรูปของตัวห้องน้ำมีในส่วนของความสูงที่
เมื่อก่อสร้างไปแล้ว นายกได้มีดำริต้องการที่จะใช้พ้ืนที่ว่างระหว่างอาคาร จะปรับปรุง      
ต่อเติม สร้างหลังคาเพ่ือเป็นโรงอาหารให้กับเด็ก  โครงสร้างของตัวอาคารที่จะทำเป็น    
โรงอาหารเมื่อไปติดกับตัวหลังคาของห้องน้ำระดับมันไม่ได้ จึงมีความจำเป็นต้องตัดในส่วน
ของหลังคาของห้องน้ำลง 50 ซม. และต้องปรับพ้ืนที่คอนกรีต โดยใช้งบประมาณเท่าเดิม 
ซึ่งเก่ียวข้องกับระเบียบ 2 ตัว คือ  

1. พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 97 (3)  
เป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์ สาธารณะ คือการ
เปลี่ยนแปลงจะกระทำได้เมื่อเป็นการแก้ไขที่ เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐหรือ
ประโยชน์ต่อสาธารณะ 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63  หมวด ๔  ข้อ 30 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายการที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระทำได้เมื่อได้รับอนุมัติจาก
ผู้มีอำนาจให้กันเงิน หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน 

 รายละเอียดที่เราตัดลดค่าที่ไม่สามารถก่อสร้างได้ คือ  
  1. ค่างานตัดลดความสูงของอาคารลง 0.50 เมตร 
  2. ค่างานทางเดินเท้ารอบอาคารที่ก่อสร้างไม่ได้ 
  3. ค่างานประตูเลื่อนสแตนเลส 
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 นำค่างานที่ตัดลดไปดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้ 
  1. เทพ้ืน คสล.บริเวณท่ีติดตั้งถังบำบัดและที่ว่างโดยรอบอาคาร 
  2. ปูกระเบื้องกันลื่นบริเวณพ้ืนหน้าอาคาร 
  3. ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในเพ่ิมเติม 
  4. ติดตั้งแผงกั้นระหว่างโถปัสสาวะชาย 
  5. เทพ้ืน คสล.เพ่ือเป็นฐานรองรับถังเก็บน้ำสำรอง 
  6. ขุดดิน วางขอบบ่อเพ่ือทำบ่อน้ำตื้นพร้อมฝังกลบ 
ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติเห็นชอบให้

ปรับเปลี่ยนแบบรูปเพ่ือการก่อสร้างห้องน้ำภายนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลมาบอำมฤต ให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนทีค่รับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบด้วยเสียงเอกฉันท ์ 
ประธานสภาฯ ๕.4 เงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน     

การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 

เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายปานนท์  วงศ์ทิพย์พันธ์  เลขานุการสภาฯ     
เงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด ๘ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดจากเงิน
สะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมาย
กำหนด 
 (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละ
ประเภทตามระเบียบแล้ว 
 (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน
และกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
 (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการ
ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การจ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
 ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว ก่อนจะขออนุมัติใน
รายโครงการขอให้ผู้อำนวยการกองคลังรายงานเกี่ยวกบัเงินสะสมให้ที่ประชุมรับทราบครับ 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญกองคลังรายงานยอดเงินสะสมครับ 
คุณจีรวรรณฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางจีรวรรณ  แจกสินธุ์  ผู้ อำนวยการกองคลัง     

ขอรายงานยอดเงินสะสมดังนี้ 
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50,277,598.03  
หัก  6,715,881.20   

20,621,808.67  27,337,689.87  
บวก -                 

22,939,908.16  
หัก 2,758,900.00   

7,627,500.00   

-                 10,386,400.00  
(๑) 12,553,508.16  (๑)

หมายเหตุ :

(๒) เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีนําไปใช้ได้ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕64 12,553,508.16  (๒)

หัก 9,253,540.00   
3,299,968.16   

หัก -                 
-                 
-                 -                 

บวก -                 
1,003,553.53   1,003,553.53   

4,303,521.69   

๓. (๑) และ (๒) หมายถึง เงินสะสม ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕XX

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)
เทศบาลตําบลมาบอํามฤต

ณ วันท่ี 31  มกราคม  2565

ถอนคืนเงินรายรับในปี 

เงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสมท่ีเหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว

รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม 

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีนําไปใช้ได้ 

สํารองตามระเบียบฯ 

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีนําไปใช้ได้หลังหักสํารองตามระเบียบ 

เงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสมท่ีได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย 

จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)

รายจ่ายประจําปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจท่ียังไม่ได้รับเงิน 

รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินท่ีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน    
และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพ่ือต้ังหนี*้* 

เงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสมท่ีอนุมัติแล้ว ท้ังท่ีไม่ได้ก่อหนี้

ผูกพันและท่ีก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพ่ือต้ังหนี้ 

รายการท่ีมีข้อผูกพันตามสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน 

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีนําไปใช้ได้ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒564
๑. *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้ 

๑.๑ รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู้ - ระยะส้ัน 
๑.๒ รายได้รอการรับรู้ - ระยะส้ัน 
๑.๓ รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว 

๒. **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้ อปท. โดยไม่ต้องจัดทํางบประมาณ

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมท่ีสามารถนําไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตําบลมาบอํามฤต

ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒564
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง

หนี้สิน ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕64

เงินทุนสํารองเงินสะสม ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕64

เงินกู้ระยะยาว

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕64

 
 

ยอดเงิน 1,003,553.53 บาท จะประกอบด้วย  
-รับคืนเงินค่าขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา     289,953.53 บาท 
-รับคืนเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต 713,600.00 บาท 

    รวมเงิน           1,003,553.53 บาท 
ขอนำเรียนว่าในส่วนของรับคืนเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤตไม่ 
แน่ใจว่ารับไว้แล้ว เราสามารถใช้ได้หรือไม่ อาจจะต้องส่งกลับกระทรวงการคลัง  สรุปว่าเงินที่ 
สามารถนำไปใช้ได้จริง ณ ตอนนี้คือ 3,589,921.69 บาท ขอนำเรียนเพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ 
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ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามไหมครับ  
5.4.1 โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.พัฒนาคม 1 หมู่ 1 

กว้าง 0.50-4.80 เมตร ยาว 104 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 245 
ตารางเมตร  ราคาประมาณการก่อสร้าง 163,000 บาท  

ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามไหมครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติอนุมัติจ่ายเงิน
สะสมโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.พัฒนาคม 1 หมู่ 1 กว้าง 0.50-
4.80 เมตร ยาว 104 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 245 ตารางเมตร  
ราคาประมาณการก่อสร้าง 163,000 บาท ครับ 

มติทีป่ระชุม   อนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ 
ประธานสภาฯ  5.4.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร  ยาว 75 เมตร และรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด กว้าง 0.50 
เมตร  ลึก 0.70 เมตร ยาว 75 เมตร ซ.เกษมสุข 10 หมู่ 12 ราคาประมาณการก่อสร้าง 
598,000 บาท 

ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามไหมครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติอนุมัติจ่ายเงิน
สะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ยาว 
75 เมตร และรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด กว้าง 0.50 เมตร  ลึก 
0.70 เมตร ยาว 75 เมตร ซ.เกษมสุข 10 หมู่  12  ราคาประมาณการก่อสร้าง 
598,000 บาท ครับ 

มติที่ประชุม   อนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ 
ประธานสภาฯ  5.4.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 85 

เมตร หนา 0.15 เมตร และรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด กว้าง 0.50 
เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 170 เมตร ซ.สุขสำราญ 1 หมู่ 13 ราคาประมาณการ
ก่อสร้าง 886,000 บาท 

ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามไหมครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติอนุมัติจ่ายเงิน
สะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 
0.15 เมตร และรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด กว้าง 0.50 เมตร ลึก 
0.30 เมตร ยาว 170 เมตร ซ.สุขสำราญ 1 หมู่ 13 ราคาประมาณการก่อสร้าง 
886,000 บาท ครับ 

มติที่ประชุม   อนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท ์ 48.32 
   5.5 ขออนุญาตทำกิจการนอกเขต ถนนปริทัศน์ ขอเชิญกองช่างชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายอุกฤษฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอุกฤษ  มอดตะคุ  หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษา

ราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง  ถนนที่มีความประสงค์จะขออนุมัติสภาฯ ทำกิจการ
นอกเขต คือ ส่วนปลายของถนนปริทัศน์ มีระยะทางประมาณ 180 เมตร ซึ่งอยู่ในเขต
พ้ืนที่ของ อบต.ดอนยาง  ถนนเส้นนี้มีความยาวประมาณ 1,700 เมตร มีส่วนต่อที่เหลือ
นิดเดียวที่จะเชื่อมต่อถนนทางไปอำเภอปะทิว เราได้จัดทำโครงการและของบประมาณใน
ส่วนหนึ่งแล้ว ท่านนายกได้มอบหมายให้ทำการสำรวจเพ่ือขออนุญาตต่อสภาเทศบาล
ตำบลมาบอำมฤต และขออนุญาตต่อสภา อบต.ดอนยาง ต่อไป ขอนำเรียนครับ 
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ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
นายกเทศมนตรีฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายวีระชัย เตือนวีระเดช นายกเทศมนตรีตำบล  

มาบอำมฤต  ในช่วงของถนนปริทัศน์จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ทางเทศบาลได้
ประสานแผนกับ อบจ. แล้ว  ช่วงที่ 2 (350+180) 350 เมตร อยู่ในเขตเทศบาล  และ
อีก 180 เมตร จะอยู่ในเขตของ อบต.ดอนยาง ซ่ึงจะไปสิ้นสุดที่เขตทางหลวงชนบท  ผม
จึงให้กองช่างศึกษาและขออนุญาตทำกิจการนอกเขต  ในเบื้องต้นจะใช้งบประมาณจาก
หน่วยงานอ่ืน จึงขออนุญาตจากสภาฯ ของเราไว้ก่อน หลังผ่านการอนุญาตจากสภาฯ ของ
เราแล้ว ก็นำเอกสารไปขออนุญาตจากสภาฯ ของ อบต.ดอนยาง และดำเนินการขอ
งบประมาณตามขั้นตอนต่อไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามไหมครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติอนุญาตให้ทำ 
กิจการนอกเขตถนนปริทัศน์ ครับ 

มติที่ประชุม  อนุญาตด้วยเสียงเอกฉันท ์
5.6 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
ตำบลมาบอำมฤตเพื่อเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  ขอเชิญกองช่างชี้แจง
รายละเอียดครับ 

นายอุกฤษฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอุกฤษ  มอดตะคุ  หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษา
ราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง จากการที่ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 
ได้แจ้งขอเข้ามาดำเนินการในเขตพ้ืนที่เทศบาล พิกัดที่ผมได้ไปตรวจสอบตามรายละเอียด
ที่เขาแจ้งเข้ามา คืออยู่ในบริเวณติดกับรั้วของโรงพยาบาลมาบอำมฤต ซึ่งพ้ืนที่ส่วนนั้น 
เทศบาลเองได้เคยขอใช้และส่วนหนึ่งเป็นที่ของเอกชนซึ่งเป็นสวนยาง เสาต้นนี้ตั้งอยู่บน
ยอดเนินเขาด้านบน เป็นเสาสูงประมาณ 20 กว่าเมตร ซึ่งก่อนหน้าที่ผมก็ไม่ทราบว่าเป็น
ของบริษัท โทรคมนาคมฯ เพราะเขาไม่ได้แจ้ง ในกรณีที่เขาอ้างอิงในหนังสือว่าเป็นพ้ืนที่
ของป่าไม้ พิกัดก็ตั้งอยู่บริเวณจุดดังกล่าวที่ผมแจ้งนะครับ ส่วนพ้ืนที่ที่ชัดเจนว่าอยู่ในพ้ืนที่
ของใครผมไม่สามารถทราบได้ครับ ทาง ผอ.คลังได้นำเอกสารส่วนของผู้ถือครองบริเวณ
ที่ดินที่ตั้งเสา บริษัทเดิมที่เป็นผู้ตั้งเสา คือ บริษัทโทเทิ่ล แอ็คแซ้ส คอมมูนิเคชั่น ซึ่งชื่อผู้
ครอบครองที่ ดินมีด้วยกัน 4 ราย คือ นายวงศพัทธ์  เกษมเรืองสกุล , นายวัชระ          
เกษมเรืองสกุล นายไพโรจน์ เกษมเรืองสกุล และนายอัคพล เกษมเรืองสกุล มีพ้ืนที่ดิน
ประมาณ 19 ไร่ ตำแหน่งเสาต้นนี้ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของที่ดินแปลงนี้ซึ่งติดกับที่เทศบาลขอใช้
จากกรมธนารักษ์ ขอนำเรียนครับ   

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
นายกเทศมนตรีฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายวีระชัย เตือนวีระเดช นายกเทศมนตรีตำบล  

มาบอำมฤต จากที่มีหนังสือมาจากบริษัทโทรคมนาคมฯ แต่พอเราตรวจสอบเองแล้ว ตัว
พ้ืนที่เราคาดการณ์ว่าเป็นพ้ืนที่ของเอกชนตามหนังสือสิทธิครอบครองตาม  นส.3 ก ตัวนี้ 
จะให้สภาฯ ลงมติในลักษณะว่าจากการตรวจสอบและรายงานจาก รักษาการ ผอ.กองช่าง
ตัวเสาอยู่ในพ้ืนที่ดินของเอกชน ซึ่งเป็นเอกสาร นส.3 ฉบับดังกล่าว ขอให้ บริษัท
โทรคมนาคมฯ ไปตรวจสอบกับกรมป่าไม้แล้วค่อยยื่นเรื่องกลับมาใหม่  

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนิติกร ครับ 
นายจิรวัฒน์ฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายจิรวัฒน์  โพธารส นิติกร คือตอนที่ เขามาชี้แจง 

ตัวของเขาเองเขารับมอบมาจากเจ้าของเดิม คือ DTAC ซึ่งหมดสัญญาแล้วต้องคืนให้กับ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งตอนรับคืนไม่มีเอกสารอะไรเลยให้เขา เขาจึงตีรวมไปก่อนว่าเป็น
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ที่ป่าไม้ วันนั้นผมก็ชี้แจงไปแล้วว่าไม่เป็นที่ของธนารักษ์ก็เป็นที่ของเอกชน ไม่น่าจะเป็นที่
ของป่าไม้ซึ่งเขาได้แจ้งว่าเขาต้องขอความเห็นชอบตรงนี้เพ่ือไปยื่นกับป่าไม้เ พ่ือให้ป่าไม้
ตรวจสอบว่าอยู่ในเขตของป่าไม้หรือไม่ แต่ถ้าไม่อยู่ในเขตป่าไม้เขาก็ต้องไปคุยกับเจ้าของที่  
ถ้าอยู่ในเขตป่าไม้เทศบาลไม่ขัดข้องที่จะให้เสาต้นนี้ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ ขอนำเรียนครับ  

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านปลัดเทศบาลฯ ครับ 
ปลัดเทศบาลฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายปานนท์  วงศ์ทิพย์พันธ์  ปลัดเทศบาลฯ ในกรณี

นี้ถ้าไม่ให้เกิดการเสียเวลาเป็นประโยชน์ของพ้ืนที่ เราก็ขอมติว่าเห็นชอบในกรณีที่ที่แปลง
นี้เป็นของป่าไม ้สภาฯ ยินดีที่จะให้เขาเข้ามาดำเนินการติดตั้งเสาแบบนี้ดีไหมครับ 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญนิติกร ครับ 
นายจิรวัฒน์ฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายจิรวัฒน์  โพธารส นิติกร คือเสาต้นนี้มันตั้งอยู่

แล้ว  แต่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติฯ เขาไม่แน่ใจว่าจริง ๆ แล้วมันอยู่ในเขตป่าไม้หรือไม่
ซึ่งเขาต้องนำเอกสารไปให้ป่าไม้รับรอง และเอกสารที่นำไปจะต้องมีความเห็นชอบของ
สภาฯ ด้วย แต่หากไม่อยู่ในเขตของป่าไม้เขาก็ทำตามกระบวนการของเขาต่อไป ผมว่ามัน
ไม่มีผลอะไรหากเราเห็นชอบว่าไม่ขัดข้องหากมีเสาต้นนี้ตั้งอยู่  เพราะผู้อนุญาตที่แท้จริงคือ
เจ้าของทีค่รับ  

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
นายกเทศมนตรีฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายวีระชัย เตือนวีระเดช นายกเทศมนตรีตำบล  

มาบอำมฤต ในหนังสือย่อหน้าสุดท้ายเขียนว่า บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด 
(มหาชน) จึงขอความอนุเคราะห์ให้สภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤตพิจารณาให้ความ
เห็นชอบเข้าทำประโยชน์ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือเป็นหลักฐานประกอบการขออนุญาต
จากกรมป่าไม้ ไม่ได้ขออนุญาตเรา แต่เราเห็นชอบว่าให้เสาต้นนี้ ต้ังอยู่ในพ้ืนที่เรา  ถ้าเรา
ไม่เห็นชอบในตรงนี้เท่ากับว่าเสาต้นนี้อาจถูกรื้อทิ้งหรือเขาอาจต้องไปเริ่มต้นกระบวนการ
ใหม่หมด ซึ่งกระบวนการนี้เป็นการส่งมอบ กิจการที่เป็นสัมปทานทุกอย่างเมื่อหมดสัญญา
จะตกเป็นของรัฐทันที จากข้อความนี้เราแค่พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุญาตให้เขาเข้าทำ
ประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ถ้าหากสมาชิกฯ กังวลก็อาจจะให้   
นิติกรใส่หมายเหตุด้านล่างว่าหลังจากตรวจสอบพบเรียบร้อยแล้วว่าพ้ืนที่อยู่ในเขตป่าไม้
หรือธนารักษ์ ขอให้ทางบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติฯ ไปขออนุญาตให้เรียบร้อยแล้วแจ้ง
กลับทางเทศบาลฯ ให้รับทราบ หรือ ถ้าหากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นที่ดินของเอกชนก็ให้
แจ้งกลับเทศบาลฯ ทราบ เช่นกัน 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามไหมครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติเห็นชอบให้ 
บรษิัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เข้าทำประโยชน์ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
ของเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยเสียงเอกฉันท ์
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ    

6.1 การกำหนดอัตราค่าสนับสนุนกิจการเทศบาล กรณีขอใช้สนามกีฬาของเทศบาลเพ่ือ
จดัการแข่งขันกีฬาฟุตบอล และกีฬาฟุตซอล ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ  

นายกเทศมนตรีฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายวีระชัย เตือนวีระเดช นายกเทศมนตรีตำบล  
มาบอำมฤต สืบเนื่องจากที่ท่านสมาชิกฯ ได้ทราบว่าก่อนหน้านี้มีการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 
และกีฬาฟุตบอลในพ้ืนที่  ซึ่งปัจจุบันตัวสนามฟุตซอลหน้าที่การดูแลเป็นของเทศบาล 
รวมถึงสนามฟุตบอลหน้าโรงพักตอนนี้ก็ได้รับอนุญาตจากทางเจ้าของที่ให้เทศบาลเป็น
ผู้ดูแล และในปัจจุบันการจัดการแข่งขันผมขอเรียกว่าเป็นเชิงพาณิชย์ คือจะไม่ใช่เป็นกีฬา
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ของหน่วยงานหรือทางรัฐจัด ผมจึงนำเรื่องนี้มาหารือในที่ประชุมว่าเราสมควรจะมีการ
จัดเก็บค่าบำรุงรักษาดูแลในการขอใช้สนามฟุตบอล และสนามฟุตซอลหรือไม่ หรือถ้ามี
ควรจะเก็บจำนวนเท่าไร ต่อครั้ง หรือต่อวัน จึงนำมาหารือในที่ประชุมแห่งนี้ครับ 

ประธานสภาฯ    สมาชิกท่านใดมีข้อเสนอไหมครับ ขอเชิญ สท.ณพลฯ ครับ 
สท.ณพลฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายณพล เอ้ืองเรืองโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ    

ผมว่าหากมีการจัดเก็บค่าบำรุงสนาม ควรเก็บ 1,000 บาท ต่อ 1 ครั้งครับ ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ    สมาชิกท่านอ่ืนมีข้อเสนอไหมครับ ขอเชิญ สท.เกรียงศักดิฯ์ ครับ 
สท.เกรียงศักดิ์ฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายเกรียงศักดิ์  แซ่อ้ือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผมก็

เป็นตัวแทนของชมรมฟุตบอลมาบอำมฤต การแข่งขันผมอยากให้มองว่าคนที่มาจัดเขาไม่มี
ทุนต้องหาสปอนเซอร์ จัดแล้วก็ได้ประโยชน์กับชุมชนได้กระตุ้นเศรษฐกิจ  ผมก็ยินดีที่ท่าน
นายกฯ ได้มาดูแลเกี่ยวกับการกีฬา ตอนนี้ก็มีการปรับสถานที่รอบ ๆ สนาม ถ้าผมมีโอกาส
ก็จะช่วยสนับสนุนครับ การจัดการแข่งขันผู้จัดก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องการตัดหญ้า การ
ซ่อมไฟ ซึ่งเขาจะใช้เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ก็ช่วยกันดูแล เงินบริหารตรง
นี้ถ้ามีการจัดเก็บก็ทำให้เทศบาลมีส่วนร่วมในการบริหารพัฒนา มีส่วนร่วมกับชุมชนเพ่ิม
มากขึ้น ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ    สมาชิกท่านอ่ืนมีข้อเสนออีกไหมครับ ขอเชิญ สท.สุริยะฯ ครับ 
สท.สุริยะฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสุริยะ  แซ่ลิ้ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ เรื่องการ

แข่งขันฟุตบอลบางทีมีคนนอกเข้ามาจัด  ตอนนี้เขามองกันเป็นเชิงธุรกิจ  การที่นายกฯ จะ
ให้มีการเก็บค่าบำรุงรักษาผมว่าดีครับ ผมขอเสนอให้เก็บค่าบำรุงสนามวันละ 1,000 
บาทครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ    สมาชิกท่านอ่ืนมีข้อเสนออีกไหมครับ ขอเชิญ สท.ฉัตรชัยฯ ครับ 
สท.ฉัตรชัยฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายฉัตรชัย ลิ้มสุนันท์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ       

ถ้ากรณีเก็บครั้งละ 1,000 บาท เขาจัดแข่งขันยาว ๆ 10 วัน หรือ 15 วัน หรือจะ
กำหนดว่าจัดต่อหนึ่งครั้งไม่ให้เกิน 3 วัน หรือ 5 วัน ดีไหมครับ 

ประธานสภาฯ    ขอเชิญ สท.สุริยะฯ ครับ 
สท.สุริยะฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสุริยะ  แซ่ลิ้ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ในการ

จัดการแข่งขันแต่ละครั้งเต็มที่ก็แข่งประมาณ 4-5 วัน จำนวนทีมก็ 30-50 ทีม จะไม่
เกินไปกว่านี้ ส่วนมากจะแข่งประมาณ 3 วัน ซึ่งเก็บวันละ 1,000 บาท ในความคิดผมถือ
ว่าไม่เยอะนะครับ ก็ให้เทศบาลเก็บค่าบำรุงรักษาและเข้าไปดูแลครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ    ขอเชิญ สท.เกรียงศักดิฯ์ ครับ 
สท.เกรียงศักดิ์ฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายเกรียงศักดิ์  แซ่ อ้ือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ       

ผมอยากให้เข้าใจผู้จัดด้วยนะครับ เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนเล่นกีฬา เพราะกีฬาของ
เทศบาลมีปีละ 1 ครั้ง ถ้าเขามาจัดแล้วมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนเขาก็จะไปใช้ที่อ่ืนทำให้ชุมชนเรา
ไม่ได้ประโยชน์  เพราะเขามาจัดเขาก็ต้องเข้ามาตัดหญ้ามาดูแลเรื่องขยะ และต้องเสียค่า
ห้องน้ำให้กับแม่บ้านของโรงพัก ผมคิดว่าดีที่เขามาจัดในพ้ืนที่เราทำให้เยาวชนได้เล่นกีฬา 
แม่ค้าได้ขายของ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ขอฝากด้วยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ    สมาชิกท่านอ่ืนมีข้อเสนอไหมครับ ขอเชิญ สท.มงคลฯ ครับ 
สท.มงคลฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายมงคล  เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เมื่อสักครู่มีข้อเสนอครั้งละ 1,000 บาท กับ วันละ 1,000 บาท ผมขอเสนออีกทางเลือก
หนึ่ง คือ 2 วันคิด 1,000 บาท ถ้าจัด 3 วัน 2 วันแรก คิด 1,000 บาท เหลือเศษ 1 วัน 
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คิด 1,000 บาท รวมเป็น 2,000 บาท  หรือถ้าจัด 5 วัน ก็คิด 3,000 บาท ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาฯ    สมาชิกท่านอ่ืนมีข้อเสนอไหมครับ ขอเชิญ สท.คุณาวุฒิฯ ครับ 
สท.คุณาวุฒิฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายคุณาวุฒิ  ถนัดกสิกิจ สมาชิกสภาเทศบาลฯ    

ผมว่าเก็บค่าบำรุงวันละ 1,000 บาท เป็นการสมเหตุสมผลครับ และหน้าที่ เช่น การตัด
หญ้า การบำรุงสนาม ก็ให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ถือว่าไม่มากนะครับ ผู้จัดก็ทราบอยู่แล้ว
ว่ามีค่าใช้จ่ายวันละ 1,000 บาท ก็เป็นหน้าที่ของเขาที่จะหาสปอนเซอร์เพ่ือมารองรับ
ค่าใช้จ่ายตรงนี้ เพราะที่นั่งอยู่ในนี้ก็น่าจะเป็นสปอนเซอร์ทั้งนั้น ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ผมก็ขอมติเลยนะครับ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้เก็บเงินค่าบำรุงสนามกีฬา
ฟุตบอล และสนามกีฬาฟุตซอล ครั้งละ 1,000 บาท ยกมือครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยเสียง 2 เสียง 
ประธานสภาฯ   สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้เก็บเงินค่าบำรุงสนามกีฬาฟุตบอล และสนามกีฬาฟุต

ซอล วันละ 1,000 บาท ยกมือครับ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยเสียง 7 เสียง 
ประธานสภาฯ   สรุปการกำหนดอัตราค่าสนับสนุนกิจการเทศบาล กรณีขอใช้สนามกีฬาของ

เทศบาลเพ่ือจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล และกีฬาฟุตซอล เก็บค่าบำรุงสนามวันละ 1,000 
บาท นะครับ  สมาชิกฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ ขอเชิญ สท.สุริยะฯ ครับ   

สท.สุริยะฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสุริยะ  แซ่ลิ้ง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผมขอฝาก
เรื่องหลอดไฟตรงหน้าบ้านติวเตอร์ ตรงโค้งเสาไฟมันไม่ติดผมเห็นผู้ปกครองมาจอดรถรับ
นักเรียนแล้วมันมืดครับผมอยากให้ติดเพิ่มอีกสักดวง ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ    ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
นายกเทศมนตรีฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายวีระชัย เตือนวีระเดช นายกเทศมนตรีตำบล  

มาบอำมฤต  ขอให้สมาชิกฯ ช่วยถ่ายรูปจุดดังกล่าวแล้วส่งให้ทางเทศบาลด้วยครับ เพื่อจะ
ได้ไปดำเนินการให้ต่อไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ    ขอเชิญ สท.เกรียงศักดิฯ์ ครับ 
สท.เกรียงศักดิ์ฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายเกรียงศักดิ์  แซ่อ้ือ สมาชิกสภาเทศบาลฯ      

ฝากเรื่องที่ทางเทศบาลได้ทำเรื่องช่วยเหลือชาวบ้านส่งให้กับพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ฝากตามเรื่องให้หน่อยครับ เพราะชาวบ้านสอบถามผมมา และอีกเรื่องหนึ่งคือ
ที่ศูนย์ CI (ฟุโจว) อยากให้ประสานขอน้ำกับทางประปาเพ่ือให้ผู้ป่วยในศูนย์ฯ ใช้เพ่ือการ
อุปโภค ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ    สมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ ขอเชิญ สท.คุณาวุฒิฯ ครับ 
สท.คุณาวุฒิฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายคุณาวุฒิ  ถนัดกสิกิจ สมาชิกสภาเทศบาลฯ   

ด้วยสถานการณ์โควิดในบ้านเรา ซึ่งมีข้อมูลที่เรารู้บ้างไม่รู้บ้าง ชาวบ้านก็อยากทราบข้อมูล
จำนวนที่แท้จริง อยากให้แจ้งข้อมูลที่แท้จริงต่อวันเพ่ือให้ทุกคนป้องกันตัว ขอให้พิจารณา
ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
นายกเทศมนตรีฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายวีระชัย เตือนวีระเดช นายกเทศมนตรีตำบล  

มาบอำมฤต ผมจะอธิบายเรื่องวิธีการ กระบวนการตรวจจะแบ่งเป็น 2 อย่าง ตัวแรก
เรียกว่า RT-PCR ตัวที่สองคือ ATK ปัจจุบันนโยบายของกระทรวงส่วนกลาง คือ ถ้าพบ
ผู้ป่วยให้ตรวจด้วย ATK และถ้าตรวจแล้วผลเป็นบวกให้เข้าสู่กระบวนการรักษาเลยแต่ไม่
นำตัวเลขมารวม  แต่หากต้องการนำไปเบิกเช่น เบิกประกันต้องใช้วิธีการตรวจแบบ     
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RT-PCR  ในเขตพ้ืนที่เราหากให้แจ้งเป็นตัวเลขพอทำได้แต่ไม่ถึงขั้นแยกว่าคนนี้อยู่หมู่ไหน 
สามารถแจ้งยอดคร่าว ๆ ได้ เบื้องต้นผมจะแจ้งตัวเลขในกลุ่มไลน์และเฟสนะครับ เป็น
ตัวเลขคร่าว ๆ ต่อวัน โดยไม่แจ้งชื่อหรือที่อยู่นะครับ ข้อมูลนี้ไม่สามารถนำไปอ้างอิงอะไร
ได้ แค่นำใช้ป้องกันระวังตนเองนะครับ และอยากจะฝากนะครับว่าตอนนี้เกิดการติดเชื้อ
เป็นกลุ่มก้อนกระจายคลุมทั้งมาบอำมฤต ฝากทุกคนดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเอง หาก
มีอาการหรือมีเหตุสงสัยว่าจะเป็นให้รีบไปแจ้งทางโรงพยาบาลเพ่ือรับการตรวจเพ่ือเข้าสู่
กระบวนการรักษา และถ้าพบผู้เสี่ยงสูงที่เราทราบว่าเขาอยู่ในช่วงกักตัวหรือผู้ป่วยแล้ว
ออกมาข้างนอกก็ขอให้แจ้งผู้ใหญ่บ้านหรือเทศบาล  เราจะพยายามเข้าไปช่วยดูแลให้ใน
เบื้องต้น ก็ขอฝากทกุท่านด้วยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ    สมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ ขอเชิญ สท.ปรีดาฯ ครับ 
สท.ปรีดาฯ   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายปรีดา  พนาสุวรรณรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

บ้านบางหลังที่ติดเชื้อ หรือกักตัว ที่เขาไม่สามารถออกมาซื้อของกินของใช้ได้ ทางเทศบาล
สามารถเข้าไปช่วยเหลืออะไรได้บ้างไหมครับ     

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
นายกเทศมนตรีฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายวีระชัย เตือนวีระเดช นายกเทศมนตรีตำบล  

มาบอำมฤต  ตรงนี้ได้ครับแต่จะพิจารณาเป็นหลัง ๆ ไปนะครับ เพราะตอนนี้รับไม่ไหว 
สัปดาห์ก่อนหน้านี้กลายเป็นว่าทุกคนไม่พยายามป้องกันตนเอง และในทางกลับกันเมื่อ
เป็นผู้เสี่ยงสูงแล้วไม่ได้ลำบากขนาดนั้น  จะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป ในรายที่เขาไม่สามารถ
ดูแลตนเองไดเ้ทศบาลจะเข้าไปดูแลครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   เหมือนที่นายกฯ ได้กล่าวนะครับว่าทุกคนต้องดูแลตัวเอง การ์ดอย่าตกครับ   
พวกเราต้องช่วยกันนะครับ เพราะว่าตอนนี้มันเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ เพ่ิมทุกวัน พวกที่ไม่สบาย
อยู่ ทีมงานเทศบาล ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พวกเราก็พยายามดูแลตลอด ทึมกู้ชีพของเรา
ก็ทำงานไม่ได้หยุด ก็ขอวิงวอนไปทางพ่ีน้องชาวมาบอำมฤตทุกท่านว่า การ์ดอย่าตก     
เราต้องดูแลตัวเอง รักษาตัวเองกันไว้เพ่ือเราจะต้องอยู่รอดไปให้ได้กับชุมชนของเรา    
เป็นจิตสำนึกของเรานะครับ ก็ขอฝากไว้นะครับ พวกเราเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วย ขอบคุณ
ทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือกับทางเทศบาล ขอให้ช่วยกันนะครับ ขอบคุณครับ  
สมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรีฯ        
รองนายกเทศมนตรีฯ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ     
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอปิดประชุมครับ ขอบคุณครับ 

ปิดการประชุม  เวลา ๑2.10 น.         
 
 
 
 

 
 

(ลงชื่อ)  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 
 

    (นายปานนท์  วงศ์ทิพย์พันธ์) 
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(ลงชื่อ)        เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน/ผู้จดรายงานการประชุม 
 

 (นางสาวกุลยา  สุวรรณนิกขะ) 
 
 
 

(ลงชื่อ)      ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
 

      (นายปรีดา  พนาสุวรรณรัตน์) 
 
 
 

 
 

(ลงชื่อ)     คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
 

        (นายฉัตรชัย  ลิ้มสุนันท์) 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)        คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
 

         (นายคุณาวุฒิ  ถนัดกสิกิจ) 
 
 

 
 
                                          รับรองถูกต้อง 
 

 
 

(ลงชื่อ)     ประธานสภาเทศบาลตำบลมาบอำมฤต 
 

           (นายสมควร  เทวชู) 
 


